

หมอริ ผู้บริหาร นีโอ เลเซอร์ คลินิก และเจ้าของแบรนด 'SWIZER' เผยเคล็ดลับดูแลผิวในหน้าร้อนที่ต้องระวัง



ซัมเมอร์มาเยือนที่ไร ไหนจะความร้อนระอุ ไหนจะมลภาวะต่างๆ ที่อาจต้องเจอกับสิ่งสกปรกมากมายที่จะส่งผลต่อผิวพรรณของเรา การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

พ.ญ.วาริรัตน์ โชมศิริ หรือ หมอริ ผู้บริหาร นีโอ เลเซอร์ คลินิก และเจ้าของแบรนด 'SWIZER' กล่าวว่า “ปัญหาผิวที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อนมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผดผื่น ไรดิวหนังจากเชื้อรา หรือผิวไหม้เพราะแดดเผา จึงควรดูแลรักษาผิวหนังในหน้าร้อนนี้เป็นพิเศษทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการทาครีมบำรุงผิวที่มีป้องกันแสงแดด หรือการทำความสะอาดผิวหนังให้สะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว ประกอบกับการดูแลรักษาผิวพรรณจากภายใน ก็ต้องทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย”

Swizer เปิดตัวสูตรธรรมชาติจากเมล็ดเจีย (Swizer Natural Chia Soap) สบู่ทำความสะอาดผิวหนังและผิวกาย จะมาเป็นผู้ช่วยคุณในหน้าร้อนนี้ มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดเย็นจากเมล็ดเจียที่อุดมไปด้วยวิตามิน เอ บี ซี อี สารสกัดชะเอมเทศขจัดรอยหมองคล้ำ และไบบิวทกช่วยลดการอักเสบของผิว มาพร้อมกับเทคโนโลยี Encapsulation วัตุดิบสำคัญที่สามารถฆ่าเชื้อสิวได้ยาวนานตลอดวัน ทำให้ผิวหนังสะอาดสดใส ไม่แห้งตึงหลัง ลดการอักเสบของสิิวและยุบได้อย่างรวดเร็ว และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 ของเทคโนโลยี Nano ขององค์กรนาซ่าด้วย

โดยดาราสาวอย่าง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นางเอกสาวคนสวย ตัวแทนของคนยุคใหม่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติจากเมล็ดเจีย กล่าวว่า “อาชีพนักแสดงอย่างเรา ต้องเดินทางบ่อย ไหนจะไปถ่ายละครต่างจังหวัด เจอมลพิษจากอากาศ ความร้อน ไหนจะต้องแต่งหน้าเป็นประจำ ดังนั้นการที่เรามีตัวช่วยในการทำความสะอาดผิวหนังที่ทำความสะอาดได้หมดจด ก็ทำให้เรามีสุขภาพผิวที่ดีได้”

ไม่ว่าจะเป็นการทำมาความสะอาดผิวหนังหรือผิวกาย แนะนำให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาและสถาบันต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพผิวที่ดีอย่างแท้จริง หากเกิดการระคายเคืองหรือผดผื่นใดๆ ให้ติดต่อหรือปรึกษาแพทย์โดยทันที พ.ญ.วาริรัตน์ กล่าวเสริม

Swizer Natural Chia Soap 1 ก้อน 50 กรัม ราคา 150 บาท มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ ใน เดอะมอลล์,

ฟู้ดแลนด์, แม็กซ์แวลู, อีฟแอนด์บอย, วัตสัน และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับเมล็ดเจียได้ที่ www.swizerstore.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Swizersuperfood สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ โทร. 084-330-4444